

Sẵn sàng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tỉnh là sự kiện chính trị quan trọng, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đoàn viên thanh niên tỉnh nhà. Nhân dịp này, phóng viên Báo Thái Bình đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Quyền Bí thư Tỉnh đoàn về công tác chuẩn bị Đại hội.



Lãnh đạo Tỉnh đoàn thăm mô hình thanh niên phát triển kinh tế ở Hưng Hà.

Phóng viên: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Minh Hồng: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ diễn ra trong 3 ngày (12, 13, 14/10/2017) với 243 đại biểu chính thức tham dự. Công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được triển khai từ nhiều tháng trước đó, đến thời điểm này, có thể nói tất cả các khâu đều đã sẵn sàng. Văn kiện Đại hội đã được bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện lần cuối trên cơ sở xin ý kiến đóng góp của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Bí thư Trung ương Đoàn để in ấn và trình tại Đại hội.

Về công tác nhân sự Đại hội, các bước quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng theo các đề án. Công tác nhân sự đã nhận được sự nhất trí của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội. Các

cơ sở đoàn toàn tỉnh đồng loạt treo băng rôn, cờ phướn, pa nô, khẩu hiệu chào mừng Đại hội tại các tuyến đường chính và tại trụ sở cơ quan, đơn vị từ ngày 1/10/2017. Tổ chức truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả nổi bật công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017; khí thế thi đua sôi nổi của cán bộ, đoàn viên thanh niên trước thềm Đại hội; các mô hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu của các cấp bộ đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017; các hoạt động của tuổi trẻ toàn tỉnh thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết mục đích và yêu cầu của Đại hội lần này?

Đồng chí Nguyễn Minh Hồng: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng. Mục đích của Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI; phân tích, làm rõ những nguyên nhân đạt được và những hạn chế, yếu kém trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022; bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

khóa XVII và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Yêu cầu đặt ra với Đại hội lần này là phải được tổ chức trong trong, ý nghĩa, hiệu quả và tiết kiệm; đúng Điều lệ Đoàn và kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, Đại hội phải được tổ chức dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy được trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên. Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiến hành đúng quy trình, bảo đảm chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng hợp lý; gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Đại hội sẽ bầu đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và là những đồng chí tiêu biểu, có phẩm chất, năng lực, tin nhiệm và có khả năng đóng góp vào thành công của Đại hội.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình hành

động cách mạng, phát động các phong trào thi đua gì để chào mừng Đại hội?

Đồng chí Nguyễn Minh Hồng: Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, toàn Đoàn phát động phong trào thi đua đẩy mạnh 2 phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ: "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" và thực hiện các cuộc vận động do Đoàn, Hội phát động; chăm lo, giải quyết nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Chỉ đạo 100% các cấp bộ đoàn có công trình, phần việc thanh niên chào mừng đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Trong đó, mỗi huyện, thành đoàn có ít nhất 2 công trình thanh niên, trị giá tối thiểu là 5.000.000 đồng/công trình. Riêng đoàn trực thuộc có ít nhất 1 công trình thanh niên, trị giá tối thiểu 3.000.000 đồng/công trình; mỗi đoàn xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 công trình, 5 phần việc thanh niên; mỗi chi đoàn có ít nhất 1 công trình thanh niên và 3 phần việc thanh niên.

Đến nay, rất nhiều công trình, phần việc của thanh niên từ tỉnh đến cơ sở đã được thực hiện chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022. Các tổ chức đoàn, hội, đội đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng như khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công; bảo vệ môi trường; thăm, tặng quà học sinh nghèo vượt khó, chăm ngoan học giỏi, gia đình chính sách... Tối ngày 13/10/2017, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Thái Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ thanh niên Thái Bình khởi nghiệp, lập nghiệp giai đoạn 2017 - 2022 gắn với chương trình nghệ thuật chào mừng đại hội đoàn các cấp với chủ đề "Đem hội tôi yêu Tổ quốc tôi". Sau Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cơ sở đoàn sẽ tổ chức liên hoan văn nghệ, sau đó Tỉnh đoàn cũng sẽ thực hiện một số công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

NGUYỄN MINH HỒNG
(thực hiện)

LỄ HỘI ĐỀN ĐỒNG BẰNG Niềm vui nhân đôi

Lễ hội truyền thống Đền Đồng Bằng năm 2017 và đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 9 - 11/10 (ngày 20 - 22/8 âm lịch). Đến nay, công tác chuẩn bị hậu cần, khánh tiết, truyền thông, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm... bảo đảm cho lễ hội thành công đang được địa phương hoàn tất.

Khác với lễ hội truyền thống những năm trước, năm nay, niềm vui như nhân lên với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Lễ (Quỳnh Phụ) khi lễ hội truyền thống Đền Đồng Bằng được đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ông Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ cho biết: Lễ hội truyền thống Đền Đồng Bằng năm 2017 và đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nhằm khẳng định, tôn vinh công lao to lớn của Vĩnh Công Đại Vương, người có công lớn giúp Vua Hùng đánh giặc ngoại xâm dựng nước, khai lập ra 8 trạng Đào Động xưa và tưởng niệm ngày mất của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và các tướng lĩnh nhà Trần, khơi dậy lòng tự hào, các hoạt động văn hóa, thể thao góp phần phát triển văn hóa tâm linh gắn với du lịch, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Với quan điểm chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động trong lễ hội phải trang trọng, phát huy tối đa nội lực và các tiềm năng, thể mạnh về bản sắc văn hóa,

bảo đảm an toàn, tiết kiệm, khơi dậy truyền thống tốt đẹp, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, địa phương, Huyện ủy, UBND huyện Quỳnh Phụ đã chỉ đạo địa phương thành lập ban tổ chức (BTC), xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BTC, ban quản lý di tích, các lực lượng đoàn thể địa phương. Phòng Văn cho biết: Lễ hội truyền thống Đền Đồng Bằng năm 2017 và đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia do UBND huyện Quỳnh Phụ phối hợp cùng BTC và các tiểu ban phục vụ lễ hội. Đến thời điểm này, sau một thời gian gấp rút chuẩn bị, về cơ bản mọi công tác đã hoàn tất.

Ông Đinh Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã An Lễ, Trưởng BTC lễ hội cho biết: Địa phương đã đầu tư trên 7 tỷ đồng, hoàn thành một số hạng mục phục vụ lễ hội như bãi đỗ xe rộng trên 20.000m²; sân bãi tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao; nâng cấp, sửa chữa hệ thống bể nước, hệ thống đường giao thông, đường điện... Ngoài ra, trong khu vực sân đền Vua, sân khấu chính có diện tích 700m² được trang trí hoành tráng, công phu phục vụ lễ hội truyền thống với nhà bạt có sức chứa hơn 1.000 ghế ngồi. Ngoài ra, địa phương đã phát động nhân dân tiến hành tổng vệ sinh trên toàn địa bàn xã, tổ chức vớt bùn, khơi thông dòng chảy sông Diêm Hộ phục vụ hoạt động bơi chải trong lễ hội. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ lễ hội cũng được chú trọng. Công an xã và lực lượng dân quân xã phối hợp cùng Công an huyện và các địa phương lân cận xây dựng, triển

khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, tham gia hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông cho các đoàn đại biểu và du khách trên tuyến quốc lộ 10, các phương án phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm an ninh trong lễ rước, lễ khai mạc, các hoạt động trò chơi dân gian, hoạt động dịch vụ, kinh doanh trong khu vực lễ hội... Đặc biệt, công tác quản lý trong lễ hội được chú trọng, địa phương kiên quyết không để xảy ra tình trạng ăn xin, mớ túi, chèo kéo du khách. Song song với đó, BTC lễ hội đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng như Điện lực Quỳnh Phụ, Trung tâm Y tế huyện... xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm nguồn điện, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường... trong quá trình tổ chức lễ hội. Để lễ hội truyền thống Đền Đồng Bằng năm 2017 và đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thành công, công tác thông tin, tuyên truyền cũng được chú trọng và huyện chú trọng. Ngoài việc tổ chức họp báo về lễ hội, tuyên truyền về lễ hội trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Thái Bình, Đài PTTH tỉnh..., xã An Lễ đã xây dựng các cụm pa nô, khẩu hiệu, cờ phướn trang trí, biển chỉ dẫn tại khu vực lễ hội.

Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong công tác chuẩn bị, lễ hội truyền thống Đền Đồng Bằng năm 2017 và đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hứa hẹn thành công tốt đẹp.

TRINH CƯỜNG



Khẩu hiệu tuyên truyền lễ hội Đền Đồng Bằng năm 2017.

Giám đốc Công ty Xây dựng Tâm Đức (Hà Nội) tài trợ mỗi tháng 700.000 đồng cho em Lương Minh Nghĩa, lớp 1C trong suốt 5 năm em học tại trường. Đặc biệt, nhiều năm qua, nhà trường còn được đón nhận tám lòng của gia đình nhà báo Bùi Hoàng Tâm vào phần thưởng khuyến học hàng năm trị giá 10 triệu đồng cho các em học sinh khó khăn. Nhà trường còn kết

nối với Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH true milk tặng 400 thùng sữa trị giá 120 triệu đồng cho học sinh toàn trường. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Mai cho biết: Để hỗ trợ kịp thời những học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn không mất đi cơ hội học tập, nhà trường đã thành lập Chi hội Chũr thập đỏ do tôi làm Chi hội trưởng; huy động nhiều nguồn lực từ các tổ

chức, cá nhân trong và ngoài xã xây dựng quỹ chi hội; nắm chắc hoàn cảnh của từng học sinh, trích quỹ, kết nối với nhà tài trợ trao tặng quà và tiền trên 370 triệu đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì thế, nhiều năm qua, nhà trường không có học sinh bỏ học, chất lượng giáo dục luôn đứng ở top đầu của huyện.

THU HIỀN



Học sinh Trường Tiểu học Đông Tân chào đón năm học mới.

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG TÂN Tiếp sức học sinh khó khăn

Với mong muốn tiếp sức các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, những năm qua, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Đông Tân (Đông Hưng) đã làm tốt vai trò "sứ giả" kêu gọi các tổ chức, cá nhân trao quà, trao học bổng cho rất nhiều học sinh khó khăn đang học tập tại trường.

Từ khi mới lên 5 tuổi, em Lê Thị Hằng, thôn Lại Xá, xã Đông Tân đã phải chịu nỗi đau mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với bà ngoại đã gần 80 tuổi trong căn nhà nhỏ, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Tuy vậy, bà em vẫn cố gắng cho em đến trường với mong muốn sau này em có tri thức, thoát nghèo. Cô giáo chủ nhiệm, các bạn học sinh, hội phụ huynh lớp 1C và các giáo viên trong trường đã quyết tâm giúp đỡ, tặng tiền với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn với hai bà cháu. Song những món quà, những tấm lòng thơm thảo đó cũng chỉ giúp được hai bà cháu dứt bữa đói một thời gian, nguy cơ nghỉ học khi vừa bước chân vào lớp 1 của Hằng vẫn còn đó. Thường cô học trò bé bỏng, sớm chịu nhiều thiệt thòi, cô giáo Nguyễn

Thị Bích Mai, Hiệu trưởng nhà trường dù bận bịu với công tác quản lý đầu năm học vẫn tranh thủ thời gian và các mối quan hệ kêu gọi cộng đồng giúp đỡ để em tiếp tục được đến trường, hai bà cháu không bị dứt bữa. Vừa qua, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Đông Tân, Hội Chũr thập đỏ huyện Đông Hưng và một số tổ chức, cá nhân đã đến tận nhà trao quà cho bà cháu Hằng. Đón nhận những tấm lòng sẻ chia đó, bà Bùi Thị Oanh, bà ngoại Hằng xúc động nói: Tôi đã gần 80 tuổi, già yếu vẫn gắng cấy 2,5 sào ruộng lấy thóc sống qua ngày. Giờ ruộng cháu được đi học, đỡ thiệt thòi nhưng lo lắm, tiền mua rau còn khó nói chi tiền đóng học. Được nhà trường, các tổ chức, cá nhân quan tâm giúp đỡ nên bà cháu tôi cũng đã bớt khó khăn.

Không chỉ em Lê Thị Hằng được tiếp sức tới trường mà còn nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác cũng được Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Đông Tân vận động giáo viên, học sinh giúp đỡ, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã hỗ trợ để các em có thêm cơ hội được đến trường. Trong đó có em Lại Thị Hằng, lớp 5. Bố mất sớm, để lại mấy chục triệu đồng vay nợ cho bốn mẹ con, mẹ Hằng đau yếu hàng ngày vẫn phải gắng sức đập xe trên chục cây số mua rau về chợ bán, tiền kiếm được chẳng đáng là bao, cái đói, cái nghèo vẫn đeo đẳng. Lo học sinh nghèo bỏ học giữa chừng, đích thân cô giáo Hiệu trưởng đã liên lạc với Báo Dân trí cung cấp địa chỉ của em Hằng cần giúp đỡ

đăng báo, từ đó đến nay gia đình em Lại Thị Hằng đã đón nhận được 85 triệu đồng từ các nhà hảo tâm. Lại Thị Hằng chia sẻ: Nhờ có cô giáo Hiệu trưởng và Báo Dân trí làm cầu nối, gia đình em không chi trả hết nợ mà mẹ em còn có tiền đầu tư buôn bán nhỏ, cả ba chị em em vẫn được cấp sách tới trường. Em rất biết ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm và những người mẹ thứ hai ở trường, em hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng mọi người.

Trong năm học 2016 - 2017, Trường Tiểu học Đông Tân còn kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ em Nguyễn Tắc Tuấn, lớp 3A với tổng số tiền 155 triệu đồng, giúp em chi phí chữa khỏi bệnh trong, sớm trở về với trường với lớp; kêu gọi chị Nguyễn Thu,